



บทบรรณาธิการ

ดร.ชัยยศ สอนธทัย 080-4615373

แล้วคือครับ วารสารฉบับเดือน มิถุนายน ซึ่งเป็นเดือนที่

มีฟ้าฝนตกมากจนมาก ผ่าฤดูแล้งสภาพแห้งแล้ง หน้อยละครับ หากช่วงนี้ช่วงฝนตกก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ หลีกเสี่ยงการใช้โทรศัพท์ที่จะปลอดภัยขึ้นครับ ในช่วงเดือนนี้ ทุกโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อเป็นการเคารพสักการะ ครูอาจารย์ให้ความรู้ที่อบรมฝึกฝน...คิงจักครู...ครูจักศิษย์... สำหรับสหกรณ์ ในช่วงนี้ในช่วงที่มากบอกว่าตอนนี้สหกรณ์ สามารถขายที่ดินอำเภอไทรน้อย จำนวน 12 ไร่ ได้รับเงิน 6,800,000 บาท แล้วครับ และมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบใหม่ที่จะอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบสถานะทางการเงินของสมาชิกผ่านช่องทาง อินเทอร์เน็ตได้แล้วครับ โดยให้เข้าไปใช้บริการที่เว็บไซต์ของสหกรณ์ www.ntbooop.com สมาชิกอาจงงๆ ในระบบ การหักเงินที่มีการคิดเงินตามระยะเวลาที่กู้และดอกเบี้ยที่จ่ายจริง อาจทำให้สมาชิกกังวลใจได้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนระบบ การจัดเก็บเงินและใบเสร็จก็จะคงที่ คือใบเสร็จตัวจริงที่สมาชิก ช่างไว้จะได้รับในรอบเดือนถัดไปครับ และลองศึกษาทำความเข้าใจ ในคอลัมน์ได้ครับ ส่วนเนื้อหาในวารสารฉบับนี้มีประเด็นร้อน ได้บ้างผมสรุปย่อๆ แต่ละคอลัมน์ดังต่อไปนี้ ท่านประธานสหกรณ์

ดร.ชชาติ กาญจนธัญญ์ ได้แถลงถึงการดำเนินการแก้ไขปัญหา การนำเงินไปฝากกับสหกรณ์เคหสถานพแก้วรวมใจ จำกัด จะมีผลอย่างไรบ้างเรื่องติดตามอ่านดูครับ สำหรับคุยกับผู้จัดการ ได้นำเทคนิคการตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินมาเป็น เครื่องเตือนการใช้เงินหรือตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงิน ของสมาชิกได้ ส่วนรายงานจากห้องประชุมจะเป็นประเด็น การแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ฯ เรื่องการนำเงินไปฝากกับสหกรณ์เคหสถานพแก้วรวมใจ จำกัด และการติดตามการดำเนินการสืบข้อเท็จจริงในความเสียหาย เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน อำเภอไทรน้อย (วัดสมเด็จ) จำนวน 72 ไร่ ทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนถบุรี จำกัด เกิดความเสียหาย ค่าถามมาตอบไม่ได้ใช่ข้อข้องใจของการส่งคืนใบเสร็จตัวจริงนั้น จะส่งให้ไม่เกินวันที่ 20 ของเดือนถัดไปครับ ในรอบเดือน เมษายน ฝ่ายติดตามหนี้สินสามารถติดตามหนี้ได้เป็นเงินจำนวน 8,075,693.10 บาท ต้องขอบคุณฝ่ายนี้มากที่ทำงานหนัก สำหรับมุมบ้านญาติได้ห่วงใยสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ก็สามารถอยู่กับสวัสดิการตามหลักเกณฑ์ได้ครับ สุดท้ายแหวดวง ลินเชื่อได้แนะนำบันได 7 ขั้น ถูการออม ให้ติดตามในวารสาร ณะครับสมาชิกทุกท่าน และพบกันฉบับต่อไป

แล้วคือครับ.....



ประธานแถลง

ดร.ชวยชาติ กาญจนอนชัย
081-533-8115

วิธีตีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณหมื่น จำกัด ที่เคารพทุกท่านครับ

สวัสดีครับท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณหมื่น จำกัด ระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเกี่ยวกับสหกรณ์ฯ ของเรามากมายเหลือเกินครับ เรื่องต่างๆ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2554 ถึงต้นปี 2555 เกิดมา 5-6 ปี แล้วทั้งสิ้น เหตุการณ์ต่างเกิดขึ้นและกระทบทุกคนในสมัยผมเข้ามาบริหารหน้าที่ เช่น เรื่องการเอาค่าไปตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญของคสช. สลากกินแบ่งรัฐบาลโดยเงินสิ้นสุภุปีขณะนี้ 11% คือ 49.8 ล้านบาท มากกว่าทุกปีที่ผ่านมาเรื่องสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด เราเสียหายไป 300 กว่าล้านบาท ได้รับเงินกลับมาจากพันธุกิจการ ปีละ 7% เกือบ 20 ปี เรายังจะได้คืนทั้งหมดและมีสมาชิกทยอยย่อย ไม่ยอมชำระหนี้ก็จำนวนมากเพิ่มขึ้นทุกปี สหกรณ์ฯ ต้องฟ้องร้องเอาเงินคืนจากผู้ชำระหนี้ ซึ่งขอฝากถึงสมาชิกที่เป็นผู้ชำระหนี้สินกู้ กูณาตรวจดูคำสั่งการชำระหนี้ของสมาชิกที่เราได้ชำระกันไป เพื่อความปลอดภัยของท่านว่าจะไม่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี ท่านช่วยกลับก้อนมาให้เราด้วยครับ และประกออบกับมีเกณฑ์ การควบคุมกำกับสหกรณ์ฯ ออกมาบังคับใช้ภายใน 120 วัน ในหลายเรื่อง ซึ่งจะเป็นปัญหาและยุ่งยากในการบริหารงานมากขึ้น มีเหตุการณ์สำคัญ คือ เรื่องนายทะเบียนออกคำสั่งเลิกกิจการ สหกรณ์เคหสถานพนาภิราม จำกัด ซึ่งกรรมการชุดที่ 52 ช่วงต้นปี 2555 เอาเงินไปฝาก 150 ล้านบาท สหกรณ์ฯ เรียกเงินคืนมาได้ 37 ล้านบาท เหลือ 113 ล้านบาท เป็นปัญหาที่กระทบ ต่อพวกเราทุกคนต้องเตรียมเอาค่าไปตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญอีก 113 ล้านบาท ถ้าตั้งหมดเราจะขาดทุนทันที 49.70 ล้านบาท

คณะกรรมการจึงมีมติให้ต่อวงการจัดค่า เพื่อหนี้สงสัยจะสูญ ครั้งนี้อีก 10 ปี ถ้าได้รับอนุมัติจากกรมทวงจับกุมซึ่งบรรดา เมาบางไปได้บ้างครับ และถ้าไม่อนุมัติเราอาจจะไม่มีเงินปันผล ประจำปีเลย แต่เราจะพยายามทำเต็มที่ครับ

ที่สำคัญเกณฑ์ใหม่ที่ออกมาควบคุมกำกับสหกรณ์ อนุญาตให้เราจ่ายปันผลได้ไม่เกิน 80% ของกำไรปีที่แล้ว เราปันผลจากกำไรเราไป 86% ปีนี้ถ้าถือบังคับการปันผล ตามเกณฑ์ใหม่เราจะประสบปัญหาหากแยกครับ จึงขอให้สมาชิก ได้โปรดเข้าใจคณะกรรมการและลงได้พยายามเต็มที่ ทำงานกันเต็มที่ ป้องกันปัญหาใหม่ที่จะเกิดขึ้นอีก และเราจาเรื่องการลดดอกเบี้ย เงินที่เรากู้มา โดยกำลังเจรจาขอลดจากธนาคารออมทรัพย์ แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นนายทุนเงินกู้ที่เรากู้มามากที่สุดครับ ถ้าได้ผลเราจะมาใช้จ่ายถูกลง ภาษีสินทรัพย์ที่มากประกันเงิน ค่าฝากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งจะมีการจ่ายเงินกับหลายเดือนมีดูนาย นายไป 85 ล้านกว่าบาท วางมัดจำไว้แล้ว 5% แต่เงินที่ ขายสินทรัพย์ได้ จะมาปันผลไม่ได้จะเป็นทุนหมุนเวียน สร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ฯ ครับ

การขอเจรจากับลูกหนี้รายใหม่เราให้เอาสินทรัพย์มาค้ำ ประกันเงินฝาก กำลังดำเนินการอยู่กับชุมนุมร้านค้าสหกรณ์ แห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งก็เกิดในสมัยปี 2554 - 2555 แก้ปัญหาหนึ่งก็ไปทวงอีกปัญหา ผมจึงขอให้พวกเราช่วยกันดูคุณ ในการแก้ปัญหาสหกรณ์ฯ สมาชิกซึ่งเป็นเจ้าของต้องร่วมมือกัน ช่วยกัน กรรมการฝ่ายประจำพยายามเต็มที่ถ้าได้รับความร่วมมือ จากสมาชิกทุกคน จะผ่อนหนักไปได้ ครับ

เรื่องของสมาชิกผู้ฝากเงินก็ไม่ต้องวิตกครับ เรามีเงินสำรอง สภาพคล่องหลายร้อยล้านบาท พอเพียงกับความต้องการ ของพวกเราแต่ผู้ถือหุ้นผมต้องขอให้อดทนกันต่อไปครับ

สวัสดิ์



สวัสดิการกับสมาชิกทุกท่าน ในฉบับนี้ผมขอเล่าถึงสิ่งดีเรื่องกิจการของสหกรณ์ ในกรณีของกรมส่งเสริมสหกรณ์แม่โจ้บพาล ก็ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาแบบเจาะจงและจำเลยอยู่ครับ ซึ่งศาลได้พิจารณารายชื่อให้คณะกรรมการชุดปัจจุบันไปเจรจาไกล่เกลี่ยกับจำเลยในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 นี้ คณะนักประการได้จะรายงานให้ทราบครับ ในกรณีของสหกรณ์เขตติดตลาตงจัน จำกัด ซึ่งได้เข้าแผนกบัญชีกิจการในวราลัยเดือนนี้ จะต้องโอนเงินคืนเจ้าหน้าที่เงินฝาก สหกรณ์ฯ เราจะได้คืนประมาณ 10 ล้านบาท ตามแผนครับ ในกรณีของสหกรณ์สหกรณ์แม่โจ้บพาลแม่โจ้บพาล จำกัด คณะกรรมการได้มีมติให้ทำแผนการตั้งสำนักงานไปยังกรมส่งเสริมสหกรณ์ ก็ยังคงต้องติดตามเรื่องนี้อย่างกระชั้นชิด เพราะอาจมีผลกระทบต่อกำไรสุทธิของสหกรณ์ฯ

อีกเรื่องหนึ่งครับ สำหรับที่ดินแปลงจังหวัดน่าน ที่สหกรณ์ฯ ประกาศขายทอดตลาดนั้น จะทำการโอนตามสัญญาภายในเดือนมิถุนายนนี้ครับ สหกรณ์ฯ จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาเริ่มสภาพคล่องได้อีกประมาณ 86 ล้านบาท ครับ

ในส่วนของผู้แทนสมาชิก มีคณะกรรมการดำเนินการจัดให้มีการตั้งกลุ่มงานสมาชิกในช่วงเดือนสิงหาคม ครับ ไม่คิดติดตามกำหนดการและโรงเรียนหรือหน่วยงานใดที่ยังไม่ได้ส่งรายชื่อผู้แทนสมาชิกยังสหกรณ์ฯ กรุณาแจ้งรายชื่อช้าก่อน และโปรดติดต่อกับตัวครับ เพราะผู้แทนสมาชิกในหน่วยงานของท่านจะได้นำข้อมูลข่าวสารที่สหกรณ์ฯ มีจัดทำสารสื่อสารให้สมาชิกในกลุ่มได้รับทราบต่อไปครับ และฉบับนี้มีมอยอกให้สมาชิกทุกท่านสำรวจกันละครับในเรื่อง **"สภาพคล่องทางการเงิน นะ...มีเลย!"** ไ้ดูๆ ก็อยากมีสภาพคล่องทางการเงินกันทั้งนั้น แต่เพราะการใช้บริการทางการเงินต่างๆ โดยไม่ศึกษาอย่างรอบคอบอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงและวงเงินเสียภัยได้ บางคนรู้แต่ว่าบริการทางการเงินมีเสียอย่างไร แต่ละเลยเรื่องภาระหน้าที่ หูด้ายๆ ว่าใช้เงินเพลิน หรือใช้อย่างไม่รู้ ภาครัฐ (ตัว) อีกที่เงินไม่กระเป๋าก็ยกมาถึง สภาพคล่องทางการเงินก็ยังมีอันต้องเสียใจ

ในโลกยุคสังคมโซเชียลมีเดียนี้ เราทุกคนย่อมเป็นผู้ให้บริการทางการเงินไม่ว่าได้ทั้งทางหนึ่ง หลักที่ทุกคนต้องรู้ก็คือสิทธิในการใช้บริการทางการเงินต่างๆ มาพร้อมกับการระมัดระวังกับคิดชอบแล้วจะซื้อได้คือ ถ้าอยากมีสภาพคล่องทางการเงินก็ต้องบริหารการเงินให้เป็น เพราะฉะนั้นก็มาเรียนรู้กันให้ต้องเห็นถึงหน้าที่ที่ "ต้อง" ปฏิบัติกันดีกว่า

1. รู้จักวางแผนการเงิน การวางแผนการเงินและจัดสรรงบประมาณ

จะช่วยให้ผู้รู้ฐานะทางการเงินของตนเองและจัดการกับรายรับ - รายจ่ายได้อย่างเหมาะสม รู้จักมีเงินเหลือจ่ายบ้างหรือไม่ ควรฝากเงินแบบไหน ควรกู้เงินเท่าไรจึงจะเหมาะสมกับรายได้และตรวจสอบการชำระหนี้ต่อเรื่องความมั่นคงของกรมการเงิน หน้าที่ข้าราชการหนึ่งคือการจัดตั้งศึกษา

รายละเอียดการวางแผนทางการเงินเพิ่มเติมอยู่เสมอ เพราะโลกเศรษฐกิจการเงินไม่เคยหยุดนิ่ง

2. ถ้าใจหายจะเอ๋ยตอนเลิกการทางการเงินต่างๆ ก่อนเลือกใช้

อย่าลืมอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ต้องการใช้บริการให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งก่อนเสมอ อย่าเชื่อในโฆษณามากเกินไป โดยไม่ดูเงื่อนไขในสัญญาเด็ดขาด หากสงสัยต้องสอบถามเจ้าหน้าที่อย่างกว้าง เช่น มีดอกเบี้ยที่จะได้รับหรือต้องจ่ายดอกเบี้ย หรือถ้าใช้จ่ายอะไรบ้าง หากคุณไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด

3. ติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ ศึกษา

และเรียนรู้บริการทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีของเทคโนโลยีอันล้ำสมัย เพื่อการตัดสินใจที่ตรงเป้าหมาย รู้เท่าทันโฆษณา และไม่ตกเป็นเหยื่อของธุรกิจฉ้อโกงได้

4. ศึกษารายชื่อผู้ให้บริการทางการเงิน ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์

ทางการเงินใหม่ๆ หลากหลายโปรโมชันให้เลือก ซึ่งอัตราดอกเบี้ยอาจไม่เท่ากัน แคมเปญโปรโมชั่นและเงื่อนไขที่พัวพันก็ยังไม่จืดจางกันด้วย จึงควรให้เวลาสักครู่กับรายชื่อผู้ให้บริการต่างๆ ศึกษาบริการอื่น แล้วนำมาเปรียบเทียบเพื่อเลือกสิ่งที่ดีและเหมาะสมกับคุณมากที่สุด อาจใช้เวลาดังกล่าว แต่ที่ดีกว่ามันมีเสียหลายอย่าง

5. ตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง ตรวจสอบรายละเอียดและ

ความถูกต้องทุกครั้งไม่ว่าจะทำการลงทะเบียนใดๆ เช่น ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี จำนวนเงิน หรือตรวจสอบใบสรุปยอดการใช้บัตรเครดิตเทียบกับใบรายการขายสินค้า (Sales Slip) ถ้าพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อไปยังสถาบันการเงิน เพื่อขอแก้ไขรายการก่อนจ่ายเงิน

6. เมื่อเป็นหนี้ต้องชำระหนี้ ควรชำระหนี้ก่อน

เพราะเมื่อใกล้ถึงกำหนดชำระหนี้ แต่ไม่ชำระหนี้ อาจมีผลเสียได้เสมอ ซึ่งฝ่ายที่จะได้รับผลความเสียหายและความเสียหายคือตัวเรา ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีบัญชีธนาคารที่ควรมีค่าธรรมเนียม เพราะหากทิ้งไว้นานๆ รายการต่างๆ จะถูกรวมเป็นยอดเดบิตขาดแก่การตรวจสอบ

7. เมื่อเป็นหนี้ต้องชำระหนี้ ก่อนจะชำระหนี้ ควรศึกษาข้อมูล

ของลูกหนี้ 2 ข้อ คือ 1.ก่อนชำระหนี้ที่จ่ายไป และ 2.มีเงินที่จ่ายชำระหนี้ก่อนชำระหนี้แล้วหรือไม่ นอกจากนั้นจะไม่ลดแล้ว ดอกเบี้ยบัตรเครดิต แคมเปญพิเศษบัตรเครดิตด้วย แต่ถ้าชำระหนี้ไม่ไหวจริงๆ ควรรีบปรึกษากับสถาบันการเงินที่มีเงินฝากนั้น เพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน บางทีอาจได้ลดจำนวนเงินที่ต้องผ่อนชำระหนี้ก่อนจบลด หรือได้ขยายเวลาการชำระหนี้ให้ยาวขึ้น แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าที่ผ่านมาคุณมีวินัยในการชำระหนี้ตรงเวลาแค่ไหนด้วย

8. เมื่อเป็นผู้ค้าประกันก็เสมือนเป็นหนี้เอง ก่อนเซ็นชื่อ

ค้าประกันให้ใคร ต้องอ่านและทำความเข้าใจทุกบรรทัด ทุกข้อความ และทุกประโยคในสัญญาที่ประกัน ถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจต้องสอบถามเจ้าหน้าที่ ต่อให้เขียนชัดเจนและต้องตรวจสอบว่าบรรทัดประกันที่ตรงกับผลิตภัณฑ์จำนวนเท่าไร? ควรจะต้องตกลงกันไว้หรือไม่ ถ้าเห็นว่าควรไหมไม่ถูกต้องให้แจ้งทันที ทำการแก้ไขระบุให้ชัดเจนในสัญญาแล้วจึงค่อยลงลายมือชื่อ

ถ้าทำได้ทุกอย่าง รับรองว่าสภาพคล่องทางการเงินนะ...มีแน่นอนของคุณแน่นอน.....อนาคตของประเทศไทย

แก้แค้นกับใจคนกับนักวิจัยผู้จัดทำ



รายงาน จากห้องประชุม

ดร.ฉัตรชัย ธรรมการศิริ 004-060401/๗

เวียน เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ที่เคารพทุกท่านครับ

ในคอลัมน์ รายงานจากห้องประชุมฉบับนี้จะขอรายงาน จะขอสรุปประเด็นสำคัญรายงานจากที่ประชุมของคณะกรรมการ ดำเนินการชุดที่ 58 ในเดือน พฤษภาคม ซึ่งจะขอรายงาน ให้เพื่อน สมาชิกได้อ่านทราบดังนี้ ครับ

เรื่องที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อ ทราบข้อเท็จจริง กรณีนำเงินไปฝากสหกรณ์เคหสถาน พนักวรมใจ จำกัด

จากหนังสือสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0010/668 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ได้มีคำสั่ง นายทะเบียนสหกรณ์ที่ นบ 7/2560 ลง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด แก้ไขข้อบกพร่อง ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ได้นำเงินไป ฝากกับสหกรณ์เคหสถานพนักวรมใจ จำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นเงินจำนวน 150,000,000.00 บาท และประกอบ กับนายทะเบียนสหกรณ์ได้มีคำสั่งที่ สสพ.2 32/2560 ลง ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ถึงสหกรณ์เคหสถานพนักวรมใจ จำกัด จึงเห็นควรให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นนทบุรี จำกัด ดำเนินการ ดังนี้

1. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อทราบ ข้อเท็จจริง ว่าคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่มีมติ ที่ประชุมในคราวของการนำเงินไปฝากหรือลงทุนในสหกรณ์ เคหสถานพนักวรมใจ จำกัด ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ ตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์หรือไม่ อย่างไร และได้กระทำความผิดกับฝากเงินของสหกรณ์เคหสถานพนักวรมใจ จำกัด มาประกอบการพิจารณาหรือไม่ โดยให้คณะกรรมการดังกล่าว ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงพร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐาน นำเสนอผลการสอบสวนต่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

และให้คณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมเพื่อพิจารณาผล การสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนี้

2. หากคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาว่าเป็นการกระทำ โดยทุจริตและรู้ตัวผู้กระทำความผิด ให้มอบหมายกรรมการ ผู้ใดคนหนึ่งหรือผู้จัดการไปร้องทุกข์ทันที และหากพบว่าผู้ใด เว้นกระทำการ หรือกระทำการโดยประมาทเลินเล่อในการ ปฏิบัติหน้าที่ จนเกิดความเสียหายหรือเสียหายแก่สหกรณ์ ให้สหกรณ์เรียกผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหายชดใช้ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีมติ หากพ้นกำหนดแล้วสหกรณ์ไม่ได้รับการชดใช้ ค่าเสียหาย ให้ถือว่าผู้ใดละเมิดตามกฎหมายกับผู้ที่ทำให้ความเสียหาย ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่พ้นกำหนดดังกล่าว

3. ให้รายงานผลการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อ 1-2 ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ทุกเดือน จนกว่าการแก้ไขข้อบกพร่อง จะแล้วเสร็จจากสหกรณ์ประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้ รับคำสั่งนี้

ฝ่ายจัดการเห็นควรให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 58 พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวนเพื่อทราบข้อเท็จจริง กรณีนำเงินไปฝากสหกรณ์ เคหสถานพนักวรมใจ จำกัด ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ นบ 7/2560 ลง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560

มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการสืบข้อเท็จจริง ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. นายบังเอิญ ชิมจิตร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวิทยา น้อยประเทศ | กรรมการ |
| 3. นายวันชัย ศรีเพ็ง | กรรมการ |
| 4. นายตณศรี จิตตะวิกุล | กรรมการ |
| 5. นายมานัส บรรจงใหม่ | กรรมการ |
| 6. นางสุธัญญา ใจอยู่ | กรรมการ |
| 7. นายไพฑูรย์ บินมังก | กรรมการและเลขานุการ |

โดยมอบหมายให้ฝ่ายอำนวยการ จัดทำคำสั่ง ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2560 และกำหนดการประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการสืบข้อเท็จจริง ครั้งที่ 1 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ฯ ชั้น 3

แอดวงสินเชื่อ

นายวิทยา น้อยประเทศ
061-778-2506



ออมไว้ไม่ขาดสน

สวัสดิการรับทำนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นครนทร์ จำกัด ที่เคารพทุกท่าน การมีชีวิตอยู่อย่างสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งเกษียณคงเป็นความต้องการสูงสุดของสมาชิกทุกท่าน แต่ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ชีวิตในแบบดังกล่าวได้ นั่นคือ ต้องมีเงินออมที่มากเพียงพอสำหรับชีวิตวัยหลังเกษียณ โดยต้องวางแผนการออมอย่างฉลาด ทั้งทางด้าน การหารายได้ การใช้จ่าย การออม และการทำให้เงินนั้นงอกเงยเพราะ ทุกวันนี้อายุขัยเฉลี่ยของคนไทยอายุยืนขึ้น เราไม่อาจทราบได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณไปอีกยาวนานเพียงใด ดังนั้นจึงต้องเตรียมเงินออมไว้ตั้งแต่วันนี้เพื่อให้มีเงินไว้ใช้จ่ายในอนาคตอย่างเพียงพอ

บันได 7 ขั้นสู่การออมเงิน

1. แบ่งสัดส่วนเงินเดือนให้สมดุล ก่อนจะนำเงินเดือนมาใช้จ่ายให้พวก ผบ. ลูก. หาว ก่อนนำจะสามารถใช้จ่ายได้เท่าไร โดยให้กินเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินเก็บ เมื่อเก็บไปแล้วก็อย่าแค้นแต่จะคิดที่จะนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้โดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีที่จะต้องใช้จ่ายจริงๆ แต่เมื่อใช้แล้วก็ต้องนำมากคืนในบัญชีไว้ให้ครบทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย

2. มีสิ่งพึงระวังให้ครบถ้วน นับแต่มีไปอย่างละเอียดที่จะเก็บเหรียญทั้งหลายลงกระปุก เชื่อเถอะว่าค่อยๆ เก็บเล็กผสมน้อยนานวันไปเงินส่วนนี้จะเพิ่มพูนขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ตัวเลยเชีย

3. ศึกษาช่องทางการลงทุน มองหาช่องทางทางการเงินที่คุณสามารถลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนสูง เพื่อความงอกเงยของเงินเก็บ ทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่าการลงทุนทุกอย่างย่อมมีความเสี่ยง การเป็นสมาชิกสหกรณ์นับว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งที่จะลดความเสี่ยง นอกจากนี้มีสื่อที่รวบรวมข้อมูลหรือสหกรณ์ฯ ยังเป็นแหล่งสืบเชื้อสายตราดอกเบี้ยต่ำอีกด้วย

4. นำเงินปันผลและดอกเบี้ยไปต่อเงิน เมื่อลงทุนหรือฝากเงินแล้วเกิดดอกเบี้ยขึ้นมา ไม่ควรนำเงินที่ได้ไปใช้เลยในทันทีแต่ให้นำเงินนั้นไปลงทุนต่อ จะฝากหรือซื้อตราการลงทุนอย่างอื่นก็แล้วแต่ทั้งนี้สมควร

5. หลีกเลี่ยงการเป็นหนี้บัตรเครดิต ถ้าลองมองกันดีๆ ดอกเบี้ยบัตรเครดิตใช้น้อยเสียเมื่อไหร่ ในทางตรงข้ามถ้าเอาดอกเบี้ยบัตรเครดิตไปเป็นเงินออมก็คงไม่น้อยเหมือนกัน เพราะฉะนั้นใครที่ยังมีหนี้ค้างบัตรเครดิตรีบจ่ายให้หมดดีกว่า

6. ระวังผู้เรื่องภาษี เพื่อทราบถึงประโยชน์ เช่น การลดหย่อนต่างๆ ที่ควรจะได้รับ เงินลดหย่อนจะได้น่ามากเก็บเป็นเงินออม

7. ออมรายได้พิเศษไว้ใช้ยามฉุกเฉิน รายได้หรือรายรับต่างๆ ที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือนประจำ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าพาหนะ โบนัสฯ หลังจากใช้จ่ายจนจางแล้วให้เก็บส่วนที่เหลือไว้เพื่อเป็นกองทุนฉุกเฉิน ดังนั้น จะเห็นได้ว่าถ้าเริ่มต้นออมตั้งแต่อายุยังน้อยก็ออมในสัดส่วนที่ต่ำ การออมนั้นต้องมีเป้าหมาย และวินัยอย่างเคร่งครัด ต้องขยับยั้งชั่งใจไม่ให้ใช้จ่ายมากเกินไป โดยรูปแบบการออมมีหลายรูปแบบครับ ไม่ว่าจะเป็นการออมกับธนาคาร การออมในพันธบัตรรัฐบาล ฯลฯ หรือการแบ่งมาลงทุนในกองทุนรวมครับ

"การเก็บออมเงินเปรียบได้กับการปลูกต้นไม้ต้นน้อยๆ ในอนาคตจะสามารถเจริญงอกงามเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ร่มรื่นทั้งกับท่านและครอบครัวได้กับตัวเรา สหกรณ์ฯ เปรียบได้กับผู้ดูแลต้นไม้ที่สมาชิกแต่ละคนนำมาปลูกไว้ ซึ่งการดูแลเอาใจใส่ให้ต้นไม้เติบโตขึ้นได้ในทุกๆ วัน ผลของมันก็จะเบ่งบานออกผลให้เราสามารถเก็บกินได้โดยสุขเสมอ และยิ่งเมื่อผ่านความร่มเย็นเป็นที่พึ่งให้กับเพื่อนสมาชิกที่ปลูกไม้ต้นเล็กกว่าให้สามารถหาปุ๋ยมาใส่เพิ่ม สร้างความเติบโตขึ้นมาได้อีกทางหนึ่ง แต่หากเราไม่คิดปลูกหรือตัดต้นไม้ของเราทิ้งลงทั้งต้น เวลามันไปในอนาคตก็อาจต้องยืนทนร้อนรอความช่วยเหลือจากคนอื่นอยู่เสมอ ทุกวันนี้มีความสุขกับการได้เห็นต้นไม้ที่ครอบครัวเราฝากสหกรณ์ฯ ให้อุ่นใจ เติบโตเพื่อสร้างประโยชน์มากขึ้นในทุกๆ วัน"

ผมขอเชิญชวนสมาชิกเริ่มวางแผนการออมเสียตั้งแต่วันนี้ คงคำสุภาษิตซึ่งเป็นกำลังใจในการรอชีวิตที่ว่า **"ออมไว้ ไม่ชั้คน"** ครับ

ผลของรายงานการพิจารณาเงินกู้ และเงินค้ำประกันเงินกู้ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ดังนี้

1. สัญญาเงินกู้กระแสรายวัน อนุมัติจำนวน 61 ราย
2. สัญญาเงินกู้สามัญ อนุมัติจำนวน 122 ราย เป็นเงินจำนวน 60,939,000.00 บาท
3. สัญญาเงินกู้พิเศษ อนุมัติจำนวน 12 ราย เป็นเงินจำนวน 20,410,000.00 บาท
4. สัญญาเงินกู้สวัสดิการ อนุมัติจำนวน 62 ราย เป็นเงินจำนวน 34,710,000.00 บาท
5. สัญญาเงินกู้เพื่อชำระดอกเบี้ยสูง อนุมัติจำนวน 1 ราย เป็นเงินจำนวน 500,000.00 บาท
6. สัญญาเงินกู้โครงการคืน สกส. อนุมัติจำนวน - ราย เป็นเงินจำนวน - บาท
7. สัญญาเงินกู้โครงการสุใจ อนุมัติจำนวน 168 ราย เป็นเงินจำนวน 15,880,000.00 บาท

วิธีคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้หลังส่งยอดเรียกเก็บรายเดือน

1. กรณีการหักลบหนี้หลังเรียกเก็บ(หักลบสัญญาเดิมหมดและจ่ายเงินกู้ระหว่างเดือน)

เช่น นาย ก. มีหนี้สัญญาสามัญเดิม ณ วันที่ 30/4/60 ยอดเงินต้นคงเหลือ 488,100.-บาท สมาชิกส่งแบบคงต้นเดือนละ 1,700.-บาท ดอกเบี้ยตามจริง

1.1 วันที่ 1/5/60 สหกรณ์ฯ มีการประมวลผลและส่งยอดเรียกเก็บของสัญญาสามัญเดิม ประจำเดือน พ.ศ. 60 ไปที่หน่วยโรงเรียน คือ ต้น 1,700.- ดอกเบี้ย 2,487.50 รวม 4,187.50 บาท

| สัญญาสามัญเดิม | | | | | | |
|----------------|--------|-----------------|----------|-----------------|-----------|----------|
| ปี | 2560 | งวด | เลขบัญชี | วันที่เรียกเก็บ | จำนวนเงิน | |
| เงิน | ประเภท | วันที่ | งวด | เงินต้น | ดอกเบี้ย | |
| 1 | จ่าย | 105 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 2 | รับ | 80055668 | 3 | 2,000.00 | 183.75 | 2,183.75 |
| 3 | รับ | 8001791/5911 11 | 8 | 2,751.00 | 349.00 | 3,100.00 |
| 4 | รับ | 8001791/5911 8 | 8 | 1,700.00 | 2,487.50 | 4,187.50 |

**วิธีคำนวณดอกเบี้ย
(เงินต้นXจำนวนวันXอัตราดอกเบี้ย) = 488,100X31X6 = 2,487.50
(365วันX100) 36,500

ยอดเรียกเก็บ เดือน พ.ศ.60 สัญญาสามัญเดิม

1.2 หลังจากส่งยอดเรียกเก็บไปแล้ว สมาชิกมีการกู้สัญญาสามัญใหม่ ยอดเงินกู้ 500,000.-บาท มีการจ่ายเงินกู้แก่สมาชิกในวันที่ 4/5/60 แต่เนื่องจากสมาชิกมีสัญญาเดิมอยู่จึงต้องมีการหักลบหนี้สัญญาเดิม

| รายการหักลบหนี้ | | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|------------|-------------------|------------|------|
| เลขที่ใบเสร็จ | 66000385 | วันที่ใบเสร็จ | 04/05/2560 | วันที่หักดอกเบี้ย | 04/05/2560 | |
| วันที่ | งวด | เงินต้น | ดอกเบี้ย | จำนวนเงินรวม | คงเหลือ | |
| 1/5/60 | 8001791/5911 8 | 0 | 488,100.00 | 321.00 | 488,421.00 | 0.00 |

- ยอดเงินต้นหักลบ 488,100.-บาท
 - ดอกเบี้ย ณ วันที่ 4/5/60 = 321.-บาท
- **วิธีคำนวณดอกเบี้ย
(เงินต้นXจำนวนวันXอัตราดอกเบี้ย) = 488,100X4X6 = 321
(365วันX100) 36,500

1.3 ถ้าสมาชิกไม่มีการกู้ใหม่ยอดเงินต้นและดอกเบี้ยในใบเสร็จสิ้นเดือน พ.ศ. 60 ก็จะเป็นยอดเดิมตามที่สหกรณ์แจ้งให้กับหน่วยโรงเรียน ตามข้อ 1.1

| สัญญาสามัญใหม่ | | | | | | |
|----------------|--------|-----------------|----------|-----------------|-----------|----------|
| ปี | 2560 | งวด | เลขบัญชี | วันที่เรียกเก็บ | จำนวนเงิน | |
| เงิน | ประเภท | วันที่ | งวด | เงินต้น | ดอกเบี้ย | |
| 3 | รับ | 8000758/5911 11 | 11 | 2,751.00 | 349.00 | 3,100.00 |
| 4 | รับ | 8001791/5911 8 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | รับ | 8000941811 1 | 1 | 1,968.25 | 2,219.25 | 4,187.50 |

**วิธีคำนวณดอกเบี้ย
500,000X27X6 = 2,219.25
36,500

สัญญาสามัญใหม่

ดังนั้น ยอดเงินที่ทางหน่วยโรงเรียนนำส่งมาให้สหกรณ์ จำนวน 4,187.50 บาท ระบบจะนำไปชำระสัญญาใหม่ จะเห็นได้ว่ายอดรวมชำระสัญญาสามัญจะเท่ากับข้อ 1.1 แต่ที่แตกต่างคือจะได้ยอดต้นเพิ่มขึ้น และยอดดอกเบี้ยจะลดลง

สาเหตุที่นำยอดเงินที่ทางหน่วยโรงเรียนนำส่งมาไปชำระสัญญาใหม่ เนื่องจากสัญญาเดิมมีการหักลบจากการกู้ใหม่สัญญาแล้ว

****จะแตกต่างจากระบบเดิมเรื่องการคำนวณดอกเบี้ย ระบบเดิมเมื่อมีการกู้ใหม่หลังส่งยอดเรียกเก็บไปแล้ว จะคำนวณยอดหักลบจากยอดที่ส่งเรียกเก็บไปแล้ว ผลเสียคือถ้าสมาชิกรายนั้นเรียกเก็บเงินไม่ได้หรือได้ไม่เต็มจำนวนตามที่เรียกเก็บไป สมาชิกรายดังกล่าวจะมีสัญญาสามัญ 2 สัญญา แต่ระบบใหม่จะคำนวณยอดหักลบและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตามความจริง**

2. กรณีการหักกลบนี้อ้างอิงเก็บ(หักกลบสัญญาเดิมหมดและจ่ายเงินกู้วันสิ้นเดือน)

เช่น นาย ค. มีหนี้สัญญาสามัญเดิม ณ วันที่ 30/4/60 ยอดเงินต้นคงเหลือ 419,600.-บาท สมาชิกส่งแบบคงต้นเดือนละ 3,800.-บาท ดอกเบี้ยตามจริง

1.1 วันที่ 1/5/60 สหกรณ์ฯ มีการประมวลผลและส่งยอดเรียกเก็บของสัญญาสามัญเดิม ประจำเดือน พ.ศ. 60 ไปที่หน่วยโรงเรียน คือ ต้น 3,800.- ดอกเบี้ย 2,138.25 รวม 5,938.25 บาท

ข้อมูลส่งคืน

| ปี | เลขที่ | เลขที่บัญชี | จำนวนเงิน |
|---------|------------------|---------------------|-----------|
| ปี 2560 | เลขที่ 600590294 | เลขที่บัญชี 1348653 | จำนวนเงิน |

วิธีคำนวณดอกเบี้ย (เงินต้นXจำนวนวันXอัตราดอกเบี้ย) = 419,600X31X6 = 2,138.25 (365วันX100) 36,500

| วันที่ | ประเภท | เลขที่ | เงินต้น | ดอกเบี้ย | รวม |
|--------|--------|-------------|---------|----------|----------|
| 1 | จ่าย | 002463 | 523 | 0.00 | 523.00 |
| 2 | รับ | 60052/5413 | 71 | 1,981.25 | 2,052.25 |
| 3 | รับ | 601648/5913 | 9 | 3,800.00 | 3,809.00 |

ยอดเรียกเก็บ เดือน พ.ศ.60 สัญญาสามัญเดิม

1.2 หลังจากส่งยอดเรียกเก็บไปแล้ว สมาชิกมีการกู้สัญญาสามัญใหม่ ยอดเงินกู้ 620,000.-บาท มีการจ่ายเงินกู้แก่สมาชิกในวันที่ 31/5/60 แต่เนื่องจากสมาชิกมีสัญญาเดิมอยู่จึงต้องมีการหักหนี้สัญญาเดิม

รายการหักลบ

เลขที่ใบเสร็จ 66000610 วันที่ใบเสร็จ 31/05/2560 วันที่ตัดดอกเบี้ย 31/05/2560 ผู้บันทึก :

| วันที่ | งวด | เงินต้น | ดอกเบี้ย | จำนวนเงินรวม | คงเหลือ | ดอกเบี้ยคง |
|--------|--------------|---------|------------|--------------|------------|------------|
| 1/5/60 | 6001648/5913 | 0 | 419,600.00 | 2,138.25 | 421,738.25 | 0.00 |

- ยอดเงินต้นหักกลบ 419,600.-บาท
- ดอกเบี้ย ณ วันที่ 31/5/60 = 2,138.25.-บาท

วิธีคำนวณดอกเบี้ย (เงินต้นXจำนวนวันXอัตราดอกเบี้ย) = 419,600X31X6 = 2,138.25 (365วันX100) 36,500

1.3 ถ้าสมาชิกไม่มีการกู้ใหม่ยอดเงินต้นและดอกเบี้ยในใบเสร็จสิ้นเดือนก็จะยังเป็นยอดเดิมตามที่สหกรณ์แจ้งไปที่หน่วยโรงเรียน ตามข้อ 1.1

ข้อมูลส่งคืน

| ปี | เลขที่ | เลขที่บัญชี | จำนวนเงิน |
|---------|--------|-------------|-----------|
| ปี 2560 | เลขที่ | เลขที่บัญชี | จำนวนเงิน |

| วันที่ | ประเภท | เลขที่ | เงินต้น | ดอกเบี้ย | รวม |
|--------|--------|-------------|---------|----------|----------|
| 1 | จ่าย | 523 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2 | รับ | 60052/5413 | 71 | 1,981.25 | 2,052.25 |
| 3 | รับ | 6010916013 | 1 | 5,938.25 | 0.00 |
| 4 | รับ | 601648/5913 | 9 | 0.00 | 0.00 |

สัญญาสามัญใหม่
สัญญาสามัญเดิม

แต่ นาย ค. มีการกู้ใหม่เมื่อวันที่ 31/5/60 และได้หักกลบเงินต้นและดอกเบี้ยของหนี้สัญญาสามัญเดิมหมดแล้ว รายละเอียดตามข้อ 1.2

ดังนั้น ยอดเงินที่ทางหน่วยโรงเรียนนำส่งมาให้สหกรณ์ จำนวน 5,938.25 บาท ระบบจะนำไปชำระเงินต้นของสัญญาใหม่ ซึ่งเป็นยอดเดียวกับข้อ 1.1 แต่ต่างกันที่สัญญาใหม่จะนำเงินไปตัดเป็นเงินต้น เพราะเงินต้นและดอกเบี้ยของสัญญาเดิมได้มีการหักกลบหนี้หมดสัญญาเมื่อวันที่กู้แล้ว

จะแตกต่างจากระบบเดิมเรื่องการคำนวณดอกเบี้ย ระบบเดิมเมื่อมีการกู้ใหม่หลังส่งยอดเรียกเก็บไปแล้ว จะคำนวณยอดหักกลบจากยอดที่ส่งเรียกเก็บไปแล้ว ผลเสียคือถ้าสมาชิกรายนั้นเรียกเก็บเงินไม่ได้หรือได้ไม่เต็มจำนวนตามที่เรียกเก็บไป สมาชิกรายดังกล่าวจะมีสัญญาสามัญ 2 สัญญา แต่ระบบใหม่จะคำนวณยอดหักกลบและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตามความจริง

3. กรณี กู้เงินกู้กระแสรายวัน(ATM) หลังส่งยอดเรียกเก็บรายเดือน

เช่น นาย ข. ทำวงเงินกู้กระแสรายวันไว้ 170,000.-บาท มีหนี้คงเหลือ ณ วันที่ 30/4/60 168,000.-บาท

2.1 วันที่ 1/5/60 สหกรณ์ฯ มีการประมวลผลและส่งยอดเรียกเก็บเงินกู้กระแสรายวัน(ATM) ประจำเดือน พ.ค. 60 ไปที่หน่วยโรงเรียน คือ ต้น 2,000.- ดอกเบี้ย 856.25 รวม 2,856.25 บาท

$$**วิธีคำนวณดอกเบี้ย (เงินต้น \times จำนวนวัน \times อัตราดอกเบี้ย) = \frac{168,000 \times 31 \times 6}{(365 \text{ วัน} \times 100)} = \frac{168,000 \times 31 \times 6}{36,500} = 856.25$$

2.2 หลังจากส่งยอดเรียกเก็บไปแล้ว สมาชิกมีการกดกู้กระแสรายวัน(ATM) เพิ่ม 2,000.-บาท ในวันที่ 2/5/60

2.3 ณ วันที่ 31/5/60 หน่วยโรงเรียนนำส่งเงินยอดที่เรียกเก็บได้มาให้สหกรณ์ฯ สหกรณ์ฯ ประมวลผลหนี้-หุ้น สิ้นเดือนถ้าสมาชิกไม่มีการกดกู้เพิ่ม ยอดเงินต้นและดอกเบี้ยในใบเสร็จสิ้นเดือนจะเป็นยอดเดิมตามที่สหกรณ์ฯ แจ้งไปกับหน่วยโรงเรียน ตามข้อ 2.1

แต่ นาย ข. มีการกดกู้เพิ่ม เมื่อวันที่ 2/5/60 จำนวน 2,000.-บาท ระบบจึงต้องทำการคำนวณยอดเงินต้นและดอกเบี้ยใหม่ โดยคำนวณดอกเบี้ยตามจริงตามวันที่กดกู้ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 จำนวนจากยอดเงินต้น 168,000 จำนวนวันคิดดอกเบี้ย 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-2/5/60

$$\frac{168,000 \times 2 \times 6}{36,500} = 55.25$$

ขั้นตอนที่ 2 จำนวนจากยอดเงินต้น 170,000 จำนวนวันคิดดอกเบี้ย 29 วัน ตั้งแต่วันที่ 3-31/5/60

$$\frac{170,000 \times 29 \times 6}{36,500} = 810.50$$

** รวมดอกเบี้ยที่ต้องชำระ ณ 31/5/60 = 55.25 + 810.50 = 865.75 บาท

ดังนั้น ยอดเงินที่ทางหน่วยโรงเรียนนำมาส่งมาให้สหกรณ์ฯ จำนวน 2,856.25 บาท ระบบจะนำไปชำระดอกเบี้ยตามจริงที่เกิดขึ้น คือ 865.75 บาท ที่เหลือ 1,990.50 บาท จะนำไปชำระเงินต้น

เรียกเก็บดอกเบี้ย

ข้อมูลที่ส่งพิง

| 0 | 5560 | เลขที่ | ยอดโอนรับ | คำนวณชำระ | | |
|---------------|---------|---------------|--------------|-----------|--------|----------|
| เดือน พฤษภาคม | วันที่ | 1 | รวมได้ใบชำระ | ชำระคง | | |
| ค้างชำระ | รายการ | งวด | เงินต้น | ดอกเบี้ย | | |
| | | ที่ | เมื่อได้ | เมื่อได้ | | |
| 1 | ต้น | 000650 | 309 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2 | หนี้ | ลว000258/5913 | 16 | 1,990.50 | 865.75 | 2,856.25 |
| 3 | หนี้ | พท1775013 | 121 | 3,776.50 | 323.50 | 4,100.00 |
| 4 | สหกรณ์ฯ | ฝากคง60007095 | 1 | 0.00 | 0.00 | 180.00 |

จะเห็นว่ายอดรวมเงินเก็บได้เป็นยอดเดียวกับที่สหกรณ์ฯ ส่งยอดเรียกเก็บไปที่หน่วยโรงเรียน แต่ยอดดอกเบี้ยจะมากกว่าเนื่องจากสมาชิกมีการกดกู้เพิ่มเมื่อวันที่ 2/5/60 แต่ยอดเงินต้นลดลง เพราะยอดเงินที่เรียกเก็บได้ต้องนำมาชำระดอกเบี้ยก่อนที่เหลือจึงชำระเงินต้น

****ระบบใหม่จะแตกต่างจากระบบเดิมตรงที่การคำนวณดอกเบี้ย ระบบเดิมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการกดกู้เพิ่มระหว่างเดือนจะนำไปเรียกเก็บในเดือนถัดไป แต่ระบบใหม่จะเรียกเก็บในเดือนนั้น จึงทำให้สมาชิกทราบยอดดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในเดือนนั้นตามความเป็นจริง**

ฝ่ายข้อมูลและประมวลผล

4. ซึ่งแจ้งรายละเอียดใบเสร็จรายเดือน กรณีที่สมาชิกสหกรณ์ฯ เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ จะเห็นได้ว่าใบเสร็จรายเดือน ของสหกรณ์ที่ให้แก่สมาชิกจะมี 2 ใบ และมียอดชำระสมาคมฌาปนกิจ ทั้ง 2 ใบ มีสมาชิกบางรายสงสัยว่าสหกรณ์ฯ เก็บยอดสมาคมฌาปนกิจซ้ำหรือไม่ แต่จริงๆแล้วสหกรณ์ฯ เก็บแค่ยอดเดียวสอดคล้องจริงที่มีการเรียกเก็บในเดือนนั้น เพียงแต่ว่าใบเสร็จรายเดือนของฌาปนกิจที่แนบพร้อมไปกับใบเสร็จรายเดือนของสหกรณ์ฯ เป็นเพียงใบแสดงรายละเอียดการเรียกเก็บของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เท่านั้น ซึ่งรายละเอียดจะประกอบไปด้วย รายการชำระเงิน และรายชื่อผู้เสียชีวิตของแต่ละเดือน

- ตัวอย่างใบเสร็จรายเดือนของสหกรณ์ (สีฟ้า)

สหกรณ์ออมทรัพย์กรุงธนบุรี จำกัด
ใบรับเงินสด

เลขที่ ๑๐๐๕-๐๐๐๐๐ เลขที่ A 763352
วันที่ ๓๑/๑๒/๒๕๖๐
ใบรับเงินบาท
จำนวนเงินที่ ๑๗๔,๕๐๐.๐๐

| รายการจ่าย | วันที่ | เงินต้น | ดอกเบี้ย | เงินปัน | รวมเงินจ่าย/รับ |
|-----------------|------------|----------|----------|----------|-----------------|
| หุ้น | ๓๐ | | | ๑๐๐.๐๐ | ๑๗๔,๕๐๐.๐๐ |
| หุ้น | ๓๐ | | | ๓๐๐.๐๐ | ๑๗๔,๕๐๐.๐๐ |
| หุ้น | ๓๐ | | | ๒๐๐.๐๐ | ๑๗๔,๕๐๐.๐๐ |
| สหกรณ์ออมทรัพย์ | ๓๐ | ๓,๒๕๓.๕๐ | ๑,๑๔๘.๕๐ | ๔,๔๐๒.๐๐ | ๒๒๑,๗๐๐.๐๐ |
| สหกรณ์ออมทรัพย์ | ๓๐ | ๒,๒๕๐.๐๐ | ๓,๓๕๑.๐๐ | ๕,๖๐๑.๐๐ | ๑๗๔,๕๐๐.๐๐ |
| เงินปัน | ๓๐/๑๒/๒๕๖๐ | | | ๑,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ |
| รวม/ถอนเงิน | | | | ๑๔๐.๐๐ | ๐.๐๐ |

รวมเงินต้นและดอกเบี้ยโดยเรียกหลักคิดดอกเบี้ย
รวมเงิน ๑๗๔,๕๐๐.๐๐

ผู้อำนวยการ/กรรมการ

- ตัวอย่างใบเสร็จรายเดือนของฌาปนกิจ (สีแดง)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์กรุงธนบุรี
ใบรับเงินสด

เลขที่ ๑๐๐๕/๐๐๐๐๐ เลขที่ B 343481
วันที่ ๓๑/๑๒/๒๕๖๐
ใบรับเงินบาท
จำนวนเงินที่ ๑๕๐.๐๐

| ลำดับ | ชื่อสมาชิก | เงินต้น | ดอกเบี้ย |
|-------|--------------|---------|----------|
| ๑. | ผู้เสียชีวิต | ๑๕๐.๐๐ | |
| ๒. | สมาชิก | | |
| ๓. | สมาชิก | | |
| ๔. | สมาชิก | | |

รายชื่อผู้เสียชีวิต

๑. นายสมใจ รามอินทรา
๒. นายสุวิทย์ สุขเจริญ
๓. นายสมชาย สุขเจริญ
๔. นายสมชาย สุขเจริญ
๕. นายสมชาย สุขเจริญ
๖. นายสมชาย สุขเจริญ

จำนวนเงินรวม

รวมเงิน ๑๕๐.๐๐

ผู้อำนวยการ/กรรมการ

ฝ่ายข้อมูลและประมวลผล

ข้อมูลค่า

เรื่องที่ 2 เรื่องรายงานสถานะทางการเงิน

- ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีสมาชิกสามัญ จำนวน 11,274 คน ลดลงจากเดือนก่อน 29 คน และสมาชิกสงฆ์ จำนวน 1,323 คน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 6 คน รวมปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีสมาชิกทั้งสิ้น 12,597 คน

- **ทุนค่าณินทาน** มี 8,255.57 ล้านบาท **ยื่นผลงจาก**

- 1. เงินรับฝาก เพิ่มขึ้น 15.58 ล้านบาท
- 2. เงินกู้ยืม เพิ่มขึ้น 1.27 ล้านบาท
- 3. ทุนเรือนหุ้น เพิ่มขึ้น 3.72 ล้านบาท
- 4. หนี้สินอื่น (ลดลง) 7.78 ล้านบาท

- **ด้านทางใช้ไปของเงินทุน**

- 1. สหกรณ์ฯ มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร 113.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 4.40 ล้านบาท
- 2. เงินฝากสหกรณ์อื่น (ลดลง) 0.50 ล้านบาท
- 3. เงินให้สมาชิกกู้ เพิ่มขึ้น 15.97 ล้านบาท
- 4. เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ (ลดลง) 3.46 ล้านบาท
- 5. สินทรัพย์อื่น (ลดลง) 12.78 ล้านบาท

***เป็นผลทำให้มีกำไรสุทธิ จำนวน 69.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 7.60 ล้านบาท

เรื่องที่ 3 การดำเนินการสืบข้อเท็จจริงในความเสี่ยง

เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน อำเภอไทรน้อย (วัดสมเณร) จำนวน 72 ไร่ ทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์คุณหนูฯ จำกัด เกิดความเสี่ยงจากการประชุม ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ เวลา 13.30 น. ประธานฯ แจ้งคำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์คุณหนูฯ จำกัด ที่ 27 /2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสืบข้อเท็จจริงในความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินอำเภอไทรน้อย (วัดสมเณร)

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 58 ประจำปี 2560 ในคราวประชุมประจำเดือนมีนาคม 2560 ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 โดยมีมติของคณะกรรมการดำเนินการมีมติให้ดำเนินการสืบข้อเท็จจริงในความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน อำเภอไทรน้อย (วัดสมเณร) จำนวน 72 ไร่ และทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์คุณหนูฯ จำกัด เกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจำนวนมาก จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสืบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการจัดสรรที่ดินดังกล่าวข้างต้น ให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระทำความผิด มีใครบ้างที่สหกรณ์ฯ จะดำเนินคดีในข้อหาอะไรและจะได้ตรวจสอบว่าคณะกรรมการชุดก่อนได้ลงมติไว้อย่างไร เสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อมีมติ

ดำเนินการต่อไปประกอบด้วย

- 1. นายบังเอิญ อิ่มจิตร ประธานกรรมการ
- 2. นายเอนก ล่างเสือ กรรมการ
- 3. นายสุวิทย์ ไชยกุล กรรมการ
- 4. นายมานัส บรรจงใหม่ กรรมการ
- 5. นางสาวปวีดา ปรีกิตดา เลขานุการ

ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เรียบร้อย ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและองค์กร ให้จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

- 1. คณะกรรมการท่านใดเป็นผู้ทำบันทึกเสนอโครงการจัดสรรที่ดินดังกล่าว
- 2. คณะกรรมการดำเนินการมีมติให้อนุมัติดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน อำเภอไทรน้อย (วัดสมเณร) จำนวน 72 ไร่ เมื่อวันที่/เดือน/ปี มีโครงการหรือไม่
- 3. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท่านใดเป็นผู้ดำเนินการแต่ละท่านมีหน้าที่ทำอะไรบ้าง
- 4. คณะกรรมการที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะดำเนินการได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง มีการควบคุมการดำเนินการดังกล่าว นั้นหรือไม่อย่างไร

เรื่องที่ 4 รายงานการดำเนินการรับสมัครเจ้าหน้าที่

สหกรณ์ออมทรัพย์คุณหนูฯ จำกัด (ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว) ข้อมูลนำเสนอ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์คุณหนูฯ จำกัด ชุดที่ 58 ประจำปี 2560 ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ (ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อและทะเบียนหุ้น ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560

โดยได้ดำเนินการสอบ ในวันอาทิตย์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 และมีผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ (ลูกจ้างชั่วคราว)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อและทะเบียนหุ้น

ลำดับที่ 1 นายคณินทร นนทภาคร

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร

ลำดับที่ 1.นายชัยวัฒน์ คำกิ่ง

โดยแจ้งภรรยาในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์คุณหนูฯ จำกัด จังหวัดนนทบุรี

หากมีประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสมาชิกจะรายงานให้ทราบในฉบับต่อไปครับ สวัสดีครับ



ศึกษานทมีถิ่น

ทมีประนอนไ้

นายวังสินธุ์ ยาวะ 086-319-5725

สิ่งเลืกสหกรณ์คหสภานบพเกำรวมใจ จำกั

สวัสดีครับ เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ที่เคารพ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะฯเขียน ได้ถึงยกเลิกสหกรณ์คหสภานบพเกำรวมใจ จำกัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ที่นำเงินไปฝากที่สหกรณ์คหสภานบพเกำรวมใจ จำกัด รวม 3 สหกรณ์ คือ 1.สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 2.ชุมนุมสหกรณ์ชนกไทย จำกัด และ 3.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ของเรา ในฐานะเจ้าของเงินฝากจำนวน 113 ล้านบาท

ผมขออภัยความไปถึงบทความที่เขียนไว้ในวารสารสหกรณ์ฯ ฉบับเดือนมีนาคม 2560 ซึ่งกล่าวถึงเรื่องที่มี NPL ว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ของเราหนีไม่ก่อให้เกิดรายได้ อยู่ 3 รายการคือ

- 1.หนี้เสียจากปัญหาแชร์ลอตเตอรี่ 496 ล้านบาท
- 2.หนี้เสียจากปัญหาเงินฝากที่อยู่กับสถาบันการเงินอื่นๆ เช่น สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด, สหกรณ์คหสภานบพเกำรวมใจ จำกัด, ชุมชมวนสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด
- 3.หนี้เสียจากการกู้ยืมเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ของเราเอง เงินที่สหกรณ์ ของเราไปฝากไว้กับสหกรณ์คหสภานบพเกำรวมใจ จำกัด คือหนี้ NPL ในข้อที่ 2 ซึ่งนำไปฝากในสมัยการบริหารงานของคณะกรรมการชุดที่ 52 จำนวนเงินที่ไปฝากทั้งหมด 150 ล้านบาท และคณะกรรมการชุดต่อมา ได้ถอนคืนกลับมาจำนวน 37 ล้านบาท คงเหลือเงินฝากค้างอยู่ 113 ล้านบาท ที่เรียกกลับคืนไม่ได้ และคณะกรรมการชุดที่ 57 โดยประธานสหกรณ์

ดร.ฐาติ กาญจนอนันต์ มีมติเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ได้ดำเนินการฟ้องคดีต่อสหกรณ์คหสภานบพเกำรวมใจ จำกัด เพื่อเรียกเงินฝากกลับคืน ต่อศาลจังหวัดนนทบุรี ไปแล้ว 2 คดี คือ

1.คดีแย้งกับสหกรณ์คหสภานบพเกำรวมใจ กับพวกรวม 16 คน เรียกค่าเสียหายเงินต้นรวมดอกเบี้ย 120,694,894 บาท ศาลนัด

พิจารณาคดีวันที่ 5 มิถุนายน 2560

2.คดีอาญา ตาม พ.ร.บ ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ศาลนัดคดีไปเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 และคณะกรรมการชุดที่ 58 ชุดปัจจุบัน ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการชุดที่ 52 ว่าการพิจารณานำเงินไปฝากกับสหกรณ์คหสภานบพเกำรวมใจ จำกัด เป็นไปโดยทุจริตหรือไม่ หากการพิจารณาของคณะกรรมการเห็นว่าเป็นการทุจริตและไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ก่อให้เกิดความเสียหายกับสหกรณ์ฯ ก็ต้องดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เคารพครับ จากความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อนสมาชิกจะทราบว่าคณะกรรมการที่พวกเราเลือกเข้ามาเป็นตัวแทนบริหารเงินให้กับพวกเรา ได้ก่อความเสียหายที่เกิดจากการลงทุนที่ผิดพลาด โดยเฉพาะคณะกรรมการชุดที่ 52 หนี้ NPL ที่เกิดขึ้นทั้ง 3 ข้อ 1.แชร์ลอตเตอรี่ 496 ล้านบาท 2.เงินฝากที่อยู่กับสถาบันการเงินอื่นๆ (นบพเกำรวมใจ 113 ล้านบาท) ซึ่งในข้อที่ 2 ยังมีส่วนที่นำไปฝากในสมัยคณะกรรมการชุดที่ 52 อีก 2 สถาบันคือ ชุมชมวนสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด รวมแล้วความเสียหายที่เกิดจากคณะกรรมการชุดที่ 52 บริหาร หลายร้อยล้านบาท

ผมจึงอยากฝากเพื่อนสมาชิกทุกท่านว่า การเข้ามาทำหน้าที่บริหารงานสหกรณ์ฯ สมาชิกต้องเลือกคนเข้ามาด้วยเหตุผล บนพื้นฐานของการทำงานได้ เป็นคนที่พร้อมทำงาน มีวิจรณ์ญาณในการตัดสินใจที่ดี สหกรณ์ฯ ของเราจะได้ไม่เกิดปัญหาอีกครับ ส่วนความผิดพลาดและความเสียหายที่เกิดขึ้นคณะกรรมการในชุดที่ผ่านมา มา ทั้งชุดที่ 53,54,55,56,57 และปัจจุบันชุดที่ 58 ภายใต้การนำของประธานฯ ดร.ฐาติ กาญจนอนันต์ เราได้ทำงานเพื่อแก้ปัญหาในสิ่งที่เกิดขึ้น และเตรียมการรองรับไว้แล้วครับ เงินฝาก 113 ล้านบาท ที่เสียหายตัวเงินจริง ออกจากสหกรณ์ฯ เราไปตั้งแต่ปี 2554 และปีนี้จะครบปีแรกที่เรานำมาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ แต่เมื่อเทียบกับเงินทุนและเงินทวีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ของเราจำนวน 8,200 ล้านบาทแล้ว คิดเป็น 0.01% เรายังมีความมั่นคงและแข็งแกร่งทางการเงินครับ เมื่อเทียบกับ 113 ล้านบาท

ส่วนคนที่เกี่ยวข้องกับเงินฝาก 113 ล้านบาท สหกรณ์ฯ ก็ต้องดำเนินการกับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปครับ

รายงานการติดตามหนี้สินประจำเดือนธันวาคม 2560

| | | |
|--|----------------|-------------------------|
| ลูกหนี้ชำระหนี้ต่อเนื่อง จำนวน 288 ราย | ได้รับชำระหนี้ | 4,438,767.85 บาท |
| สมาชิกที่มีมติให้ออกจากสมาชิกและนำหุ้นชำระหนี้จำนวน 22 ราย | ได้รับชำระหนี้ | 3,636,925.25 บาท |
| รวมเป็นเงินที่ได้รับชำระหนี้ | | 8,075,693.10 บาท |

| | |
|---|--------------------------|
| สรุปในการติดตามหนี้สินเดือนธันวาคม 2560 | 8,075,693.10 บาท |
| รายงานการติดตามหนี้สินเดือนพฤศจิกายน 2559 - ธันวาคม 2560 | 40,527,503.85 บาท |
| รวมเป็นเงินที่ได้รับชำระหนี้ | 40,527,503.85 บาท |



สวัสดิ์ศรีรัมย์ สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่รัก แคววพุกท่น

“ข้างเข้าเดือนหก ผ่นกตกพรวัวๆ กบมันก็ร้องจิ้งจ่า
ระเนปไปหัวห้องนา ผ่นกตกโร คิดถึงขวัญใจของข้า แม่ดอกโสน
บ้านนา นื่องเคยเรียกข้าว่าดอกสะเคา” ครูใหญ่ลย์ บุตรจันทร์
แต่งเพลงให้ รุ่งเชษฐา แผลมสิงห์ ร้องจนโตตั้งยอนหลังไปน่าจะ
เกินกว่า 30 ปีแล้ว แต่คนรุ่นหลังที่เป็นสมาชิก สว.(สูงวัย)ยังจำได้ดี
ไม่ใช่จะร้องเพื่อความหลังอะไรหรอกครับ เพียงแต่จะบอกกว่า
เดือนหกปีนี้ ผ่นกแล้วและตกมากเสียด้วยสำหรับบ้านเรา อาจจะเป็น
ครันหลังจากการขอฝนตามประเพณีของชาวอีสานที่จุดบั้งไฟไป
ขอฝนกับ “ฝน” ตกเจ้านฟ้าเมื่อแล้งที่ผ่านมากหรือเปล่านั้นไม่รู้
หรือจะเป็นไปตามคำทำนายตามประเพณีสงกรานต์ ปี 2560
ว่า “ปีนี้ ผ่นก 300 ห่า ตกในสภจักรวาล 120 ห่า ตกในอภิมหาม
90 ห่า ตกในสภภษร 60 ห่า ตกในโลภมสุธ 30 ห่า เกดพันกต
ใช้ไม้ 4 ตัว ทำนกยว้า ผ่นกมีน้อย กลางปียาม แต่ปลายปีมากแกล”
อาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมมาก หรือน้ำแล้งความไม่ลงบนในม้านเมือง
ครับ... นั่นเป็นแค่เพียงคำทำนายเท่านั้น จะเป็นจริงแค่ไหน
ไม่ทราบได้ ต้องรอดูกันต่อไป แต่สำหรับความเป็นจริงในขณะนี้
คือ เราจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์
หน้าฝนให้ดีที่สุด เช่น พยายามรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
ไม่เจ็บป่วยไข้ เตรียมอุปกรณ์ป้องกันฝนพัดตัวไปด้วย ติดตาม
การพยากรณ์อากาศประจำวันของกรมอุตุนิยมวิทยา หลีกเลี่ยงโดย
ไม่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่และไม่ใช้ไม้หรือวัสดุอื่นใดในขณะฝนฟ้าคะนอง
ควรชวยานสภคณะโดยระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น ยางรถ น้ำมันเครื่อง
เบรก แอร์ หม้อน้ำ ฯลฯ ให้มากเป็นพิเศษเพราะอาจเจอกับ
สถานการณ์น้ำท่วมคิด น้ำท่วมขัง ถนนลื่น ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกัน
ไม่ให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

สำหรับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ก็ต้องมีฉนวนกันน้ำและ
เตรียมป้องกันทรัพย์สินไม่ให้เกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจาก

ฝนตก ฟ้าคะนอง พายุสมแนว และน้ำท่วมฉับพลัน รวมถึงโรคภัย
ที่มากพร้อมกับน้ำ เช่น โรคฉี่หนู โรคน้ำกัดเท้า และโรคไข้เลือดออก
 เป็นต้น

และด้วยความเป็นห่วงใยจากสหกรณ์นครมัทรี (สว.สูงวัย) จำกัด
สมาชิกอาจประสบภัยพิบัติโดยไม่คาดคิด(ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น)
สหกรณ์ฯ ได้จัดสวัสดิการโดยมีระเบียบว่าด้วยการให้ทุน
สาธาณะประโยชน์เพื่อสงเคราะห์สมาชิก กรณีสิ่งปลูกสร้าง
ประสบอุทกภัย ว่างภัย อัคคีภัยและภัยพิบัติอื่นๆ พ.ศ.2556
สำหรับสมาชิกที่ประสบภัยดังกล่าวและจะขอใช้สิทธิจะต้องเข้า
หลักเกณฑ์สำคัญ ดังนี้

- 1.สมาชิกที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ประสบภัยต้องเป็น
ผู้ที่มิได้อยู่ในทะเบียนบ้านที่ประสบภัย
- 2.สหกรณ์จ่ายเงินสงเคราะห์ประสบภัยให้แก่สมาชิกรายละเอียด
ไม่เกิน 10,000 บาท
- 3.เมื่อสมาชิกประสบภัย ให้แจ้งเป็นหนังสือพร้อมแนบ
หลักฐานสำแดงภัยพิบัติที่ชัดเจนหรือยานอภิมหาม หนังสือรับรอง
ประสบภัยของส่วนราชการ และรูปถ่ายที่อยู่อาศัยที่ประสบภัย
ถึงคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่
ประสบภัย เมื่อพ้นกำหนดจะไม่มีสิทธิรับเงินดังกล่าว
- 4.คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้เงินอุดหนุน ความเหมาะสม
แห่งสภาพของการประสบภัย ทั้งนี้หากบ้านที่ประสบภัยมีสมาชิก
อาศัยอยู่ร่วมกับหลายคน ก็พิจารณาให้เงินสมาชิกผู้ทรงสิทธิเจ้าบ้าน
หรือผู้เป็นเจ้าของบ้านมอบหมายอำนาจให้บุคคลใดเป็นผู้รับเงินแทน
เพียงรายเดียว
- 5.สมาชิกจะขอรับทุน ได้เพียง 1 ครั้ง ในรอบ 1 ปี หากบัญชี
ครับ...ก็แจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน สมาชิกท่านใดที่ประสบ
ภัยพิบัติและมีความเดือดร้อน ก็สามารถขอรับทุนดังกล่าวได้
ตามสิทธิครับ และถ้าเป็นไปได้ขออวยพรถึงศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก
และที่สมาชิกทุกท่านสมัคร ขอให้ภัยพิบัติต่างๆ กับสมาชิก
ท่านใดเลย เจ้าประคุณน

พจนานุกรมในฉบับหน้าครับ



ข่าว จาก สมาคมสถาปนิกฯ

สน.นบ. 02-9098201-2, 02-5254271-2 ต่อ 132
 สส.อค. 065-461-2485, 081-592-7829 ผู้จัดการ
 สส.ชสอ. 081-626-1140, 094-401-1949 ผู้จัดการ 02-496-1252
 นายบังเอิญ อัมฉัตร 089-798-3046

สวัสดิ์ศรัค ท่านสมาชิกสถาปนิกสงเคราะห์สหกรณ์ ออมทรัพย์คุณหม่าทุกท่าน ผมขอแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบเกี่ยวกับสมาชิกที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ แต่ท่านยังสามารถเป็นสมาชิกของสถาปนิกฯ ต่อได้ ครับ สมาชิกที่ได้รับจดหมายแจ้งเตือนการชำระเงินสงเคราะห์ ครบ 3 ครั้ง และโดนตัดออกจากการเป็นสมาชิก ท่านสามารถเขียนคำร้องขอกลับเข้าเป็นสมาชิกได้ภายใน 6 เดือน

สมาชิกที่เสียชีวิต หากท่านมีภาวะผูกพันทางการเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์คุณหม่า ทางสมาคมสถาปนิกฯ จะนำเงินไปชำระให้ตามจำนวนที่ท่านได้รับจากทางสมาคมฯ **หลักที่ของสมาชิกที่ต่อขงปฏิบัติ**

- 1.ระบุชื่อผู้จัดการศพ และผู้รับผลประโยชน์ไว้ในใบสมัครให้ชัดเจน
2. ถ้าจะเปลี่ยนตัวผู้จัดการศพ หรือผู้รับผลประโยชน์ จะทำเป็นพินัยกรรมไม่ได้ ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรกับสมาคมฯ ให้ชัดเจน

3.เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อรับทราบการดำเนินงานกิจการสมาคมฯ

- 4.ออกเสียงลงมติในที่ประชุมใหญ่ของสมาคมฯ
- 5.จ่ายเงินสงเคราะห์ทุกครั้ง เมื่อสมาชิกยื่นเสียชีวิต
- 6.แจ้งให้สมาคมฯ ทราบทุกครั้ง เมื่อย้ายที่อยู่ หรือลาออกจากสหกรณ์ฯ

ขอเรียนให้ท่านสมาชิกทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสมาคมต่างๆ ดังนี้

1. ข่าวจากสมาคมสถาปนิกสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) เปิดรับสมัครกรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 60 ปี **ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 - วันที่ 28 กรกฎาคม 2560** ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เจ้าหน้าที่สมาคมฯ โทร . 02-969-8201-2 ต่อ 221

สมาชิกสสอ.และ สส.ชสอ. ที่ยังไม่ได้ชำระเงินคงสภาพปี 2560 ถ้าเสียชีวิตระหว่างนี้ ทางสมาคมจะไม่จ่ายเงินสงเคราะห์ศพในทุกรณี

แจ้งรายชื่อสมาชิกเสียชีวิตประจำเดือน จำนวน 4 ราย

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | อายุ | สาเหตุการเสียชีวิต | 40 -50 ปี สหกรณ์ฯ | สน.นบ. | สส.อค. | สส.ชสอ. |
|-------|-----------------------|-------|--------------------------|-------------------|---------|----------|---------|
| 1. | นายสินชัย พรหมเสนีย์ | 74 ปี | ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ | 150,000 | 261,726 | - | - |
| 2. | นายโพธิ์จรณ์ คำจิ้น | 70 ปี | มะเร็งตับอ่อน | 130,000 | 261,698 | 576,000 | 576,000 |
| 3. | นายธนารักษ์ สายรัตน์ | 31 ปี | โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง | 40,000 | 261,670 | - | - |
| 4. | นางศรีฉวีวรรณ สุขโสภี | 95 ปี | โรคชรา | 150,000 | 261,642 | 5760,000 | - |



ถามมา ตอบไป

นายสงวน ธนอิน 081-468-8057

สวัสดิ์ศรีพร้อมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครบุรี จำกัด คณะกรรมการฯ และฝ่ายจัดการ ได้แสวงหา แนวทางการพัฒนา สหกรณ์ฯ ให้เกิดคุณภาพมาตรฐานเป็นสหกรณ์ฯ ในดวงใจ ของ ท่านสมาชิกทุกท่านให้มากที่สุด ด้วยการบริหารจัดการ ตามความคาดหวังของท่านสมาชิก ทำให้มีการวางแผนการ จัดระบบการชำระหนี้รายเดือน ให้สหกรณ์ฯ เดินหน้าไปอย่าง ถูกทิศทางจากแผนพัฒนา ที่ถูกกำหนดไว้อย่างเป็นระบบ ประกอบกับเป็นความโชคดีของสหกรณ์ฯ ที่มีบุคลากร รวมถึง คณะกรรมการฯ และมวลสมาชิก ที่ต่างเห็นความสำคัญในการ พัฒนาสหกรณ์ฯ ทำให้เกิดผลสำเร็จตามลำดับ และในฉบับนี้ คณะกรรมการฯ ขอตอบคำถามที่ท่านสมาชิกได้สอบถามกันเข้ามา หัวข้อใหญ่ๆ และสำคัญๆ ให้ได้รับทราบดังนี้ ครับ

1 ถาม

สวัสดิ์ศรีฯ ตั้งใจจะสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ อยากทราบ อัตราการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนด้วยคะ

>> ตอบ

สวัสดิ์ศรีฯ มีหุ้นที่สมาชิกถือในสหกรณ์ฯ ที่เรียกเก็บรายเดือน ทุนละสิบบาท การถือหุ้นสมาชิกทุกคนต้องส่งเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของจำนวนเงินได้ รายเดือนของตน ดังต่อไปนี้

| รายได้รายเดือน (บาท) | ถือหุ้นรายเดือน (บาท) |
|-------------------------|-----------------------|
| ต่ำกว่า 6,000 | 300 |
| ตั้งแต่ 6,001 - 7,000 | 400 |
| ตั้งแต่ 7,001 - 9,000 | 500 |
| ตั้งแต่ 9,001 - 11,000 | 600 |
| ตั้งแต่ 11,001 - 13,000 | 700 |
| ตั้งแต่ 13,001 - 15,000 | 800 |
| ตั้งแต่ 15,001 - 17,000 | 900 |
| ตั้งแต่ 17,001 - 19,000 | 1,000 |
| ตั้งแต่ 19,001 - 21,000 | 1,100 |
| ตั้งแต่ 21,001 - 23,000 | 1,200 |
| ตั้งแต่ 23,001 - 25,000 | 1,300 |
| ตั้งแต่ 25,001 - 28,000 | 1,400 |
| ตั้งแต่ 28,001 - 31,000 | 1,500 |
| ตั้งแต่ 31,001 - 34,000 | 1,600 |
| ตั้งแต่ 34,001 - 37,000 | 1,700 |
| ตั้งแต่ 37,001 - 40,000 | 1,800 |
| ตั้งแต่ 40,001 ขึ้นไป | 2,000 |

อัตราการถือหุ้นข้างต้นให้ใช้บังคับกับสมาชิกเข้าใหม่ ส่วนสมาชิกเก่าให้ถืออัตราการถือหุ้นคงเดิม ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560

2 ถาม

สวัสดิ์ศรีฯ ครอบคลุมข้อสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การทำประกันภัยผู้ประกันและหรือประกันชีวิตสำหรับเงินผู้กู้ด้วยครับ

>> ตอบ

สวัสดิ์ศรีฯ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การทำประกันภัยผู้ประกัน และหรือประกันชีวิตสำหรับเงินผู้กู้ คือชำระเบี้ยประกันเป็นรายปีหรือ รายเดือนจนกว่าสัญญาจะสิ้นสุดและรายละเอียดการรับประกันจะครบถ้วน ดังต่อไปนี้ครับ

- วงเงินผู้ไม่เกิน 300,000 บาท ผู้ค้ำประกัน 2 คน (ทำประกันภัยผู้ค้ำ ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน)
- วงเงินผู้ไม่เกิน 300,001 บาท ถึง 500,000 บาท ผู้ค้ำประกัน 3 คน (ทำประกันภัยผู้ค้ำ ใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน)
- วงเงินผู้ไม่เกิน 500,001 บาท ถึง 700,000 บาท ผู้ค้ำประกัน 4 คน (ทำประกันภัยผู้ค้ำ ใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน)
- วงเงินผู้ไม่เกิน 700,001 บาท ถึง 1,000,000 บาท ผู้ค้ำประกัน 5 คน (ทำประกันภัยผู้ค้ำ ใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน)
- วงเงินผู้ไม่เกิน 1,000,001 บาท ถึง 1,300,000 บาท ผู้ค้ำประกัน 6 คน (ทำประกันภัยผู้ค้ำ ใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน)
- วงเงินผู้ไม่เกิน 1,300,001 บาท ถึง 1,500,000 บาท ผู้ค้ำประกัน 7 คน (ทำประกันภัยผู้ค้ำ ใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน)
- วงเงินผู้ไม่เกิน 1,500,001 บาท ขึ้นไป ผู้ค้ำประกัน 8 คน (ทำประกันภัยผู้ค้ำ ใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน)

3 ถาม

สวัสดิ์ศรีฯ ตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ เช่นเปลี่ยนแปลง การชำระหนี้รายเดือน ค่าหุ้น ตั้งใจจะต่อวงเงินทำนองได้วันที่เท่าไร ของเดือน และจะทราบผลถึงเดือนไหนคะ

>> ตอบ

สวัสดิ์ศรีฯ ท่านสมาชิกจะต้องมาติดต่อยื่นเอกสารได้ไม่เกิน วันที่ 10 ของเดือน ยื่นเอกสารได้ที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ครับ และจะทราบผลถึงเดือนที่ท่านได้ยื่นเอกสารครับ ส่วนแบบฟอร์ม ถ้าไม่สะดวกมาติดต่อที่สหกรณ์ฯ ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ สหกรณ์ฯ ได้ที่ www.ntbcoop.com

4 ถาม

สวัสดิ์ศรีฯ ครอบคลุมข้อสอบถามเรื่องการจัดส่งใบเสร็จรายเดือน ให้สหกรณ์ฯ จะส่งให้สมาชิกได้วันไหนหลังจากได้หักเงินการชำระหนี้ ไปแล้วครับ

>> ตอบ

สวัสดิ์ศรีฯ ท่านสมาชิก ในการจัดส่งใบเสร็จรายเดือนนั้น หน่วยชำระอยู่ที่สหกรณ์ฯ หรือได้จัดทำบัญชีขอความให้จัดส่งใบเสร็จ สหกรณ์ฯ จะจัดส่งไปได้ไม่เกินวันที่ 20 ของเดือน ส่วนหน่วยงานต่างๆ จะจัดส่งได้ไม่เกินวันที่ 7 ของเดือน ครับ

